



ที่ สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/๑๓๗

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การขอพระราชทานยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนว่า ได้เสนอขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนชั้นยศหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๔ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนจำนวน ๓๓๗ ราย แยกเป็นสมาชิก อส. ที่มีอายุตั้งแต่ ๕๓ ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผลดีแก่หน่วย จำนวน ๒๑๘ ราย สมาชิก อส. ที่จะเกษียณอายุ (อายุหกสิบปีบริบูรณ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑๙ ราย

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตามที่เสนอ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ได้ที่เว็บไซต์สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน https://multi.dopa.go.th/asa/main/web_index ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือ <https://multi.dopa.go.th/asa/new/cate๑/view๕๙๙> กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครจึงขอให้กองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งกำชับให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดผู้ได้รับพระราชทานยศและได้รับแต่งตั้งชั้นยศ นายหมวดตรี จะต้องวางตนให้เหมาะสมกับเกียรติศักดิ์ มิฉะนั้นยอมเป็นทางนำความเสื่อมเสียมาสู่หมู่คณะและหากกรณีมีการประพฤติหรือวางตนไม่เหมาะสมกับเกียรติศักดิ์ ให้พิจารณาดำเนินการถอดยศหรือให้ออกจากยศตามระเบียบที่ ๕ เรื่อง ผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศกองอาสารักษาดินแดน

๒. แจ้งแนวทางการใช้ยศกองอาสารักษาดินแดนไว้หน้าชื่อและลายมือชื่อในกิจการและโอกาสต่าง ๆ ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทราบและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ยศกองอาสารักษาดินแดนไว้หน้าชื่อและลายมือชื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้แจ้งผู้ที่ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายกองเอก

(พิสิษฐ์ แร่ทอง)

ผู้ช่วยผู้บังคับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ฝ่ายอำนวยการ

แผนกกำลังพล

โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๓๖๐